

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

(Của ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Cẩm Phả
Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Kính thưa: - Chủ tọa hội nghị
- Quý vị đại biểu
- Quý vị cử tri và toàn thể nhân dân

- Tôi tên là: Hoàng Thị Hương
- Sinh ngày 02 tháng 09 năm 1989 tại Xã Diễn Thịnh, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An.
- Quê quán: Xã Diễn Thịnh, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An.
- Chức vụ: Phó chủ tịch hội Nông Dân phường.
- Ứng cử: Đại biểu HĐND thành phố Cẩm Phả khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể quý vị cử tri!

Trong nhiệm kỳ 2016-2021. Thành phố Cẩm Phả đã làm tốt và triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, cơ bản 100% các chỉ tiêu đề ra đã hoàn thành và vượt kế hoạch, nhiều dự án, công trình về đầu tư xây dựng hạ tầng, chỉnh trang đô thị, nâng cấp hệ thống tuyến suối thoát nước, hệ thống đường điện chiếu sáng, công trình giáo dục đã được đầu tư đồng bộ hiện đại, kinh tế không ngừng phát triển, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện rõ nét, tình hình an ninh chính trị ổn định, công tác an sinh xã hội được quan tâm, hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực tăng cường đổi mới. Đây là tiền đề căn bản nhằm tạo động lực, tiềm năng thúc đẩy địa phương phát triển trong thời gian tới.

Kính thưa toàn thể hội nghị !

Qua nghiên cứu, tìm hiểu bản thân nhận biết được Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân địa phương. Người Đại biểu Hội đồng nhân dân phải gương mẫu chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện và chấp hành chính sách, pháp luật, tham gia vào việc quản lý Nhà nước; tích cực đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí và các hành vi vi phạm pháp luật khác; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Do đó, tôi mong muốn được làm người Đại biểu Hội đồng nhân dân để được cống hiến công sức của mình cho sự nghiệp chung địa phương.

Vừa qua tôi vinh dự được cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm cao, và được Hội nông dân thành phố hiệp thương, giới thiệu tôi tham gia ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026; và tôi rất phấn khởi khi được Ủy ban Bầu cử thành phố giới thiệu về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3 địa bàn phường Cẩm Thạch. Tôi ý thức sâu sắc rằng đây không chỉ là vinh dự của cá nhân, cơ quan, gia đình tôi mà còn là trách nhiệm lớn trước cử tri và Nhân dân phường Cẩm Thạch.

Bản thân tôi cũng ý thức được rằng HĐND thành phố nhiệm kỳ này phải kế thừa và phát huy mạnh mẽ kết quả, kinh nghiệm hoạt động của HĐND và các vị đại biểu HĐND thành phố trong các nhiệm kỳ qua. Đồng thời phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tiếp tục đổi mới, phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

- Từ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND và đại biểu HĐND theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương tôi xin được trình bày những suy nghĩ của mình về thực hiện trách nhiệm của người Đại biểu dân cử, cụ thể như sau:

Hiện nay, địa phương chúng ta đang tập trung triển khai Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết ĐH Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, những năm qua kinh tế - xã hội đã có bước phát triển mới. Tuy nhiên, một bộ phận Nhân dân đời sống, việc làm còn nhiều vất vả, khó khăn, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, chế độ chính sách đãi ngộ với đội ngũ cán bộ cơ sở còn bất cập chưa tương xứng với những gì mà họ đang cống hiến và làm việc; đây là những vấn đề tôi quan tâm, trăn trở và tôi biết đó là những vấn đề cần có thời gian giải quyết trong điều kiện hiện nay của phường.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào đại biểu HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ tập trung vào những mục tiêu hành động sau:

1. Nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân. Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu HĐND theo quy định của luật.

2. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi cư trú, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để báo cáo HĐND thành phố có biện pháp giải quyết. Nhất là nguyện vọng của nhân dân phường Cẩm Thạch về một số vấn đề mà nhân dân mong muốn như hệ thống cống thoát nước, đường tiểu mạch, điện chiếu sáng, công tác giảm nghèo và vệ sinh môi trường,..

3. Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND thành phố, tích cực đóng góp ý kiến vào các quyết nghị của HĐND thành phố đảm bảo việc ban hành Nghị quyết, cơ chế, chính sách đúng quy định của nhà nước.

4. Để làm tròn trách nhiệm của người cán bộ Hội nông dân và nghĩa vụ công dân đối với cử tri và nhân dân đã tin tưởng, tín nhiệm, tôi sẽ phấn đấu, nỗ lực làm

Thương

việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất; không ngừng nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội trong tình hình mới. gương mẫu và vận động nhân dân, gia đình nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

Trên đây là những nội dung cơ bản chương trình hành động của tôi. Trong thời gian tới, tôi rất mong được sự ủng hộ của cử tri, mong muốn được cử tri tín nhiệm, giao nhiệm vụ là người đại diện cho cử tri, tiếp thu và truyền tải những kiến nghị chính đáng của cử tri đến cấp có thẩm quyền giải quyết. Tôi rất mong được gặp lại cử tri trong thời gian sớm nhất, để cùng với cử tri chia sẻ những khó khăn vướng mắc trong công việc và cuộc sống.

Cảm ơn cử tri đã lắng nghe, cảm ơn UBMT TQ phường đã giúp tôi được gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri hôm nay!

Xin kính chúc các vị đại biểu và cô, bác, anh, chị mạnh khỏe - Hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn!

Người viết



Hoàng Thị Hường